

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ÁI MỘ NĂM HỌC 2017 - 2018

Người viết: Nguyễn Thị Kim Nhung

Ngày 13/10/2017, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội quận Long Biên, thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018, được sự đồng ý của chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội THCS Ái Mộ đã long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2017 – 2018. Tham dự Đại hội là 62 em đội viên tiêu biểu đại diện cho các chi đội.



Bạn Lê Hà Anh đại diện đoàn chủ tịch đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội với lời kêu gọi mỗi đại biểu tham dự Đại hội, với vinh dự và trách nhiệm của mình sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào thành công của Đại hội. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu niên năm học 2016 - 2017, đề ra phương hướng công tác năm học 2017 – 2018. Đại hội đã vinh dự được đón chị Vũ Thị Thanh - ủy viên thường trực Hội đồng Đội quận Long Biên, cô giáo Ngô Thị Bích Liên - phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong bài biểu của mình, chị Vũ Thị Thanh đại diện Hội đồng Đội quận Long Biên đã chúc mừng những thành tích của Liên đội trong năm học 2016 - 2017 đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đội trong năm học 2017 - 2018. Phần tham luận thu hút sự chú ý của Đại hội bởi cả hai tham luận của bạn Trịnh Linh An chi đội 7B và bạn Phùng Đăng Thái Sơn chi đội 7A đều đề cập tới những vấn đề rất thiết thực của Liên đội trong việc nâng cao chất lượng học tập, trong việc cụ thể hóa chương trình Rèn luyện đội viên. Các em đội viên tham gia Đại hội đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các bản báo cáo và đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy tinh thần làm chủ của đội viên toàn Liên đội. Đại hội đã

bầu ra Ban chỉ huy Liên đội khóa mới gồm 11 bạn đội viên để chỉ đạo Liên đội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội khép lại với những cánh tay giơ cao biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội, đó cũng chính là quyết tâm của các em đội viên toàn liên đội, vượt mọi khó khăn duy trì và giữ vững những thành tích của liên đội trong những năm qua.





